



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: สินค้าสหกรณ์ออนไลน์พุ่ง! ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท	สยามธุรกิจ
2. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	สยามธุรกิจ
3. ภาพข่าว: ทำขวัญเกลือ	แนวหน้า
4. คอลัมน์: ประตุสู่เออีซี: เปิดด่านเวียดนาม	ข่าวสด
5. รายงาน: ชุมชนแปลงใหญ่ 'ราชบุรี' เพาะเห็ดผ่านสมาร์ทโฟน ทุ่มเวลา-ให้ผล...	มติชน
6. ภาพข่าว: สังคม: บ้านที่กตกลาง	สยามธุรกิจ
7. คอลัมน์: โฟกัสเกษตร: 'ตรุษจีน'ปิดด่าน สุ่มเสี่ยงสินค้าตกค้าง	สยามธุรกิจ
8. คอลัมน์: โซไซตี้: วว. จับมือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพิ่มขีดความ...	แนวหน้า
9. โพลตรุษจีนของแพง-คนไหว้เจ้าลดลง	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
10. 'อนุทิน'แจงปลดล็อกกัญชา กม.ใหม่เล็กเป็นยาเสพติด อีก120วันไร้ปัญหาตีความ	มติชน (กรอบบ่าย)



สินค้าสหกรณ์ออนไลน์พุ่ง! ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท



ผลการจำหน่ายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรผ่านแพลตฟอร์มกลาง ThaiTrade.com ซึ่งเชื่อมโยงกับหลายประเทศทั่วโลก ในนามของคณะกรรมการสร้างแพลตฟอร์มกลางในโครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ตลอดปี 2564 ที่ผ่านมามีเพื่อส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรมีการค้าขายผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้น เป็นการยก

ระดับรายได้และขยายตลาดสินค้าเกษตรในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งว่าผลการเจรจาธุรกิจเกิดมูลค่าการซื้อขายคาดการณ์ 1 ปี ประมาณ 80 ล้านบาท (ข้อมูล 5 ม.ค. 65) จากสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่องโครงการจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 8 แห่ง

สินค้าจำนวน 42 รายการ ได้แก่ สินค้ากลุ่มข้าว โคนมและโคนเนื้อ ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 8 แห่ง ได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจำนวน 22 บริษัท จาก 9 ประเทศคือ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์

พม่า ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่นและอินเดีย จากความสำเร็จเบื้องต้นนี้จะเป็นการทำให้สหกรณ์อื่นๆ เห็นช่องทางขยายโอกาสทางการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นสร้างโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์

ทั้งนี้ ได้เกิดคู่เจรจาการค้า 59 คู่ สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ นมอัดเม็ด สินค้าสหกรณ์ที่เข้าโครงการนำร่อง เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีคุณภาพ ในปี 64 ที่ผ่านมาเมื่อเข้า

ร่วมโครงการนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดเวทีอบรมการค้าบนระบบแพลตฟอร์ม เช่น การทำกิจกรรมการค้าออนไลน์แบบจับคู่ธุรกิจ หลักเกณฑ์การขายสินค้าบนแพลตฟอร์มเป็นต้นให้กับทั้ง 8 สหกรณ์ เนื่องจากผู้ค้าต้องมีความพร้อมด้านสินค้าสำหรับยอดการเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อในระบบ

นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนช่องทางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการขยายตลาดของสถาบันเกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในความร่วมมือนี้มี 19 สหกรณ์ให้ความสนใจเข้าร่วม และได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในเครือ AWC จำนวน 12 สหกรณ์ เจรจากับผู้ประกอบการ 14 แห่ง มีคู่เจรจารวม 41 คู่ ผลการเจรจา คาดว่าใน 1 ปีนี้จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 3 ล้านบาท (ข้อมูล 5 ม.ค. 65)

สำหรับสหกรณ์นำร่องจำหน่าย

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/เกษตร

วันที่: เสาร์ 29 มกราคม - ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 1843

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 67.87

Ad Value: 78,729.20

PRValue (x3): 236,187.60

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: สินค้าสหกรณ์ออนไลน์พุ่ง! ยอดเจรจา 1 ปี 80 ล้านบาท



สินค้าผ่านแพลตฟอร์มกลาง Thai Trade.com ในปี 2564 มีจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร ปักธงชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จำกัด จ.สุรินทร์ สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์ โคนมหนองโพ จำกัด (ในพระบรม ราชูปถัมภ์) จ.ราชบุรี สหกรณ์การเกษตร เมืองลิบแล จำกัด จ.อุดรดิตถ์ สหกรณ์ โคนมมวกเหล็ก จำกัด จ.สระบุรี

ในปี 2565 ตั้งเป้าว่าจะดึงสหกรณ์ เข้าร่วมการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

ThaiTrade.com อีกประมาณ 10 แห่ง ซึ่งจะต้องเป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการค้าขายกับต่างประเทศ และตั้งเป้าอบรมสหกรณ์เข้าร่วมค้าผ่านแพลตฟอร์ม Phenibox.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการค้าในประเทศ ประมาณ 70 สหกรณ์ โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน และรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจะช่วยขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผ่านตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อไป

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/เกษตร

วันที่: เสาร์ 29 มกราคม - ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 1843

หน้า: 5(ล่างขวา)

Col.Inch: 14.69

Ad Value: 17,040.40

PRValue (x3): 51,121.20

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: ลงพื้นที่



ลงพื้นที่ : อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพของชุมชนในฐานะฮับผลไม้ภาคใต้และติดตามสถานการณ์การส่งออกทุเรียนปลายฤดู ณ ตลาดกลางพริกและผลไม้ตลาดมรกต ต.วังตะกอก อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยพบปะหารือกับผู้ประกอบการเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลผลิตต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: เสาร์ 29 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14884

Col.Inch: 14.51

Ad Value: 13,059

ภาพข่าว: ทำขวัญเกลือ

หน้า: 2(กลาง)

PRValue (x3): 39,177

คลิป: ชาว-ดำ



ทำขวัญเกลือ : นายอลงกรณ์ พลบุตร
ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานเปิดงานสืบสานพิธีทำขวัญเกลือ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือ
ทะเลเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่
แปลงนาเกลือ หมู่ที่ 9 ต.บ้านแหลม
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี



เปิดด่านเวียดนาม

เริ่มต้นปี 2565 เป็นช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนหรือตรุษเต๊ตของเวียดนาม ทางกรจีนทยอยยกเลิกการปิดพรมแดนที่เป็นด่านการค้าสำคัญกับเวียดนาม หลังรอบบรรทุกสินค้าต้องจอร์จคิ้วชาวเวียดนามในจังหวัดหลังเจิน เนื่องจากจีนห้ามกิจกรรมการค้าขาย ผลจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อเดือนธ.ค. 2564 โดยเพิ่งเปิดให้ค้าขายอย่างสมบูรณ์กับเวียดนามผ่านทางพรมแดนด่าน ถัน เมื่อวันที่ 25 ม.ค.

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนตัดสินใจเปิดพรมแดนค้าขาย หนึ่งวันหลังจากที่ นายเหวียน ฮง เตียน รมว.การก้าและอุตสาหกรรมเวียดนามช่วยแก้ปัญหาบรรทุกสินค้ารถอ๊กล้วนหลามบริเวณพรมแดนนานร่วมหนึ่งเดือน

ณ วันที่ 24 ม.ค. มีรถบรรทุกฝั้เวียดนาม 355 คันรอที่จะข้ามแดนไปจีน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้วที่มีกว่า 4,000 คัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการค้าเตือนว่ามาตรการสกัดโควิด-19 ที่เข้มงวด กระบวนการทางศุลกากรและการข้ามแดนที่ด่านพรมแดนจะไม่รวดเร็วเท่าก่อนช่วงการระบาดของโควิด-19

เจ้าหน้าที่เวียดนามเรียกร้องให้เกษตรกรและผู้ส่งออกขาย

สินค้าไปยังจีนโดยใช้โควตาทางการ ซึ่งทำสัญญาขายก่อนส่งสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน

ข้อมูลของศุลกากรเวียดนามระบุว่า จีนเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีสัดส่วนร้อยละ 54 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในระยะเวลา 11 เดือนแรกของปี 2564

ก่อนหน้านี้ การเปิดด่านชายแดนจีน-เวียดนาม บริเวณจังหวัดหล่าวกาย ทางเหนือของเวียดนามเมื่อ 12 ม.ค. ช่วยให้สินค้าไทยที่ตกค้างสามารถผ่านแดนได้รวดเร็วขึ้น

จากรายงานของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม สถานทูตไทยในกรุงฮานอยระบุว่า จีนได้เปิดด่านเหอโข่ว ซึ่งเป็นด่านคู่กับด่านคิม ถัน 2 บริเวณจังหวัดหล่าวกายของเวียดนาม ทำให้ผลไม้และอาหารแช่แข็งที่อยู่ในเวียดนามผ่านแดนได้อีกครั้ง หลังจากสั่งห้ามการผ่านแดนของสินค้าดังกล่าวชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เนื่องจากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนมากับสินค้าเวียดนาม

ในช่วงเช้าวันแรกที่ทำกรเปิดด่าน มีรถขนส่งแก้วมังกร มะม่วง และขนุน ลงทะเบียนผ่านแดนประมาณ 50 คัน ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนาม ระบุว่า แก้วมังกรของเวียดนามประมาณร้อยละ 35 ส่งออกไปจีนผ่านทางด่านต่างๆ ในจังหวัดหล่าวกาย

การที่จีนเปิดด่านเหอโข่วจะมีส่วนช่วยลดการแออัดของสินค้าที่ตกค้างอยู่ที่ด่านอื่นๆ รวมถึงด่านถัน ถัน จังหวัดหล่าวกายและด่านหมงไจ จังหวัดกวงนินห์ ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม และจะทำให้สินค้าส่งออกของไทยที่ตกค้างอยู่ สามารถผ่านแดนออกไปสู่จีนได้เร็วขึ้น

ชุมชนแปลงใหญ่ 'ราชบุรี' เผาเห็ดผ่านสมาร์ทโฟน ชุ่นเวลา-ให้ผลผลิตดี



ป จจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ วิธีการทำ เกษตรกรรมให้มีความสอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง อย่างที่ จ.ราชบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ต.ปากช่อง อ.จอมบึง มีสมาชิก 30 คน ได้จัดทำโรงเห็ด ในระบบอัจฉริยะ ใช้ ระบบสั่งรดน้ำแคปลายนิ้วสัมผัสผ่านโทรศัพท์มือถือ ข้อดีคือ สามารถ ยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้ยาวนานเพิ่มขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพ สมาชิก มีรายได้ทุกวัน

เมื่อเร็วๆ นี้ เกษตรราชบุรีเยี่ยมโรงเรียนเห็ดระบบอัจฉริยะกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ โดย นางดวงสมร พุททนิกุล เกษตร จังหวัดราชบุรี นายสุวัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ นางสาวจันทนา คงสมบัติ รักษาการเกษตรอำเภอ จอมบึง ลงพื้นที่เยี่ยมดูการเผาเห็ดนางฟ้า เห็ดภูฐาน เห็ดนางรม เห็ดหูหนู ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เห็ด ตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่ 11 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หลังจากได้รับงบประมาณ 3 ล้านบาทจากรัฐบาล ในการก่อสร้างโรงเรือนรวม 7 หลัง เริ่มเก็บ เห็ดเป็นชุดแรก ทางกลุ่มมีสมาชิก 30 คน มีการเผาเชื้อทำก่อนเอง นำก้อนเชื้อเห็ดวางเรียงเป็นแถวยาวซ้อนกันอยู่ในโรงเรือนอัจฉริยะ เป็นระบบการสั่งการรดน้ำผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ มีการตั้งอุณหภูมิไว้

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 29 มกราคม 2565

ปีที่: 45

ฉบับที่: 16029

Col.Inch: 105.76 Ad Value: 116,336

หน้า: 7(ล่าง)

PRValue (x3): 349,008

ศิลปะ: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: ชุมชนแปลงใหญ่ 'ราชบุรี' เพาะเห็ดผ่านสมาร์ทโฟน ทุ่นเวลา-ให้ผลผลิตดี



ประมาณ 26 องศาเซลเซียส มีระบบน้ำผ่านการกรองอย่างดีแล้วจะ
จึงนำไปรดพ่นฉีดเห็ดในโรงเรือน เริ่มออกดอกใช้เวลาประมาณ 1 เดือน
สามารถเก็บส่งขายตลาด มีรายได้ทุกวัน

นางพิมพ์ทอง ดวงจันทร์ อายุ 42 ปี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปลงใหญ่เห็ด ต.ปากช่อง กล่าวว่า ทำเห็ดร่วมกับสมาชิกกว่า 300 โรง
เรือน โรงเรือนละ 5,000 ก้อน ที่กลุ่มทำเป็นระบบอีแวป (EVAP) ในการ
ควบคุมอุณหภูมิความชื้นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ทำให้เห็ดออก
ดี และยังทำให้ก้อนเห็ดมีอายุนานขึ้นอยู่ได้ถึง 4 เดือน จากอยู่โรงเปิด
เก็บ 6 เดือนจะได้ 1 รุ่นการผลิต แต่ถ้าเป็นระบบโรงเรือนแบบอีแวป
สามารถเก็บดอกได้ดีกว่า หากเป็นโรงเปิดจะรดน้ำแบบธรรมดาใช้เวลา
6-7 เดือนถึงจะหมดรุ่น ดอกจะออกไม่สม่ำเสมอช่วงอากาศร้อน แต่
ถ้าเป็นระบบอีแวปอยากให้เห็นดอกช่วงไหนก็ใช้ระบบนี้ทำงานควบคุม
ทำให้ดอกเห็ดออกดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มี
ออเดอร์สั่งเข้ามาทุกวัน โดยสมาชิกจะมีโรงเปิดอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว และจะ
เก็บผลผลิตส่งที่กลุ่มนำไปขายทุกวัน หลังเก็บเสร็จก็จะมาช่วยที่กลุ่มบรรจุ
แพคเกจเตรียมไปส่งช่วงเย็นที่ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดทั่วไป เฉลี่ยแล้ว
วันละ 5,000 แพคเกจ สำหรับระบบอัจฉริยะสามารถช่วยแรงได้มาก รดน้ำ
ผ่านระบบสมาร์ทโฟนทางโทรศัพท์มือถือ มีเครื่องวัดอุณหภูมิติดตั้งทุก
โรง ไม่ต้องเดินรดน้ำเหมือนโรงเปิดทั่วไป

กลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดขายก้อนละ 4.50 บาท สมาชิกนำก้อนไป
เพาะปลูกที่บ้านโดยยังไม่ต้องจ่ายเงินก่อน ผลตอบแทนที่ได้คือ แรง
ที่สมาชิกมาช่วยกันบรรจุเห็ดใส่แพคเกจ และจะจ่ายค่าก้อนเชื้อหลังจาก
นำผลผลิตไปขายที่ตลาดแล้ว จะทยอยหักเงินจากการขายเห็ดเป็นชุด
ไปจนครบราคาก้อนเชื้อที่สมาชิกนำไป ส่วนราคาบรรจุแพคเกจมีน้ำหนัก
1 ชุดครึ่ง ขายแพคเกจ 10 บาท มีหักค่าขนส่งเรื่องค่าน้ำมัน ค่าผ่าน
เข้าด่าน ค่าแรงคนขับรถ สมาชิกได้เงินจากการขาย เห็ดราคา
แพคเกจ 8 บาท นอกจากนี้ กลุ่มยังนำเห็ดมาแปรรูป แหนมเห็ด น้ำ
เห็ดหูหนู จี๋เห็ด อั่วเห็ด ทอดมันเห็ด เห็ดสามรส กะหรี่ปั๊บน้ำเห็ด
และอีกหลายเมนู

นางดวงสมรกล่าวว่า โรงเรือนอัจฉริยะภายใต้การสนับสนุนของ
รัฐบาล ได้ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ เชื่อมโยงการตลาด ต้องการยกระดับเกษตรกรให้นำเอา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในระบบการผลิต ให้เกษตรกรที่มี
ศักยภาพเสนอโครงการขึ้นมาอยากทำอะไร รัฐบาลจะสนับสนุนไปที่
กลุ่มแปลงใหญ่แปลงละ 3 ล้านบาท ที่มีเกษตรกรทำเห็ดอยู่แล้วจึง
มองเห็นช่องทางเป็นโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณกว่า
4 ล้านบาทเศษในการก่อสร้างโรงเรือน การวางระบบน้ำมีการควบคุม
ระบบต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่กลุ่มมีตลาดรองรับการผลิตอยู่แล้ว
ถ้าได้รับงบประมาณ จะทำให้เกิดความคุ้มค่าต่อสมาชิก ภายในวงเงิน
ที่สนับสนุนมา 2.9 ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลือเกษตรกรจะสนับสนุน
เข้ามาร่วม และกลุ่มได้ส่งเสริมให้สมาชิกแปลงใหญ่พัฒนาขึ้นมาใน
รูปการจดทะเบียนเชิงบริษัทแปลงใหญ่เห็ด ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามา
ช่วยดูแลบริหารจัดการให้สมาชิกเข้ามาได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่าง
ทั่วถึง และยังคงจะดูแลเรื่องคุณภาพ

นางดวงสมรกล่าวอีกว่า อนาคตอยู่ระหว่างเข้าสู่ระบบการ
ขอรับมาตรฐาน GAP ผลผลิตที่ได้จากโรงเรือนอัจฉริยะจะมี
มากขึ้น ถ้าทำในโรงเรือนปกติทั่วไปจะได้เพียง 2 รุ่น แต่หาก
เป็นระบบอัจฉริยะ สามารถเก็บดอกเห็ดได้ถึง 3 รุ่น ต่อ 1 ปี
ทำให้สมาชิกหมุนเวียนกันเข้ามาใช้ประโยชน์จากโรงเรือนได้
ทุกคนเป็นรุ่นๆ ของการเพาะเห็ด ช่วงโควิดระบอบที่อื่นได้รับ
ผลกระทบ แต่ที่กลุ่มมีรายได้เลี้ยงครอบครัวทุกวัน

พันธุ์ เห็ดนุ้ย

สังคม

ศกไซซ์



บันทึกตกถลง : พพร อนันตศิลป์ อธิบดี กรมศุลกากร ร่วมลงนามกับ สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมประมง ในบันทึกข้อตกลง การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เขตดุสิต กรุงเทพฯ



'ตรุษจีน'ปิดด่าน สุ่มเสี่ยงสินค้าตกค้าง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาทุกด่านของจีนเข้มงวดตรวจสอบสินค้าเกษตรที่นำเข้ามาจากทุกประเทศอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของศัตรูพืชและเชื้อโควิดไม่ให้เป็นเพื่อนไปกับสินค้า จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรติดตามสถานการณ์การส่งออกอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบทุกระยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าผลไม้ของไทย



นางสาวมณีนุชา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ล่าสุดได้รับรายงานจากกรมวิชาการเกษตร ว่า ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้ประสานขอให้กรมวิชาการเกษตรแจ้งผู้ประกอบการวางแผนการส่งออกผลไม้ผ่านด่านทางบกของจีนในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนเนื่องจากบางด่านของจีนจะหยุดให้บริการ จึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรแจ้งผู้ประกอบการให้วางแผนการส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้าผลไม้ที่จะส่งออก

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,160

Section: First Section/เกษตร

วันที่: เสาร์ 29 มกราคม - ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 1843

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 53.39

Ad Value: 61,932.40

PRValue (x3): 185,797.20

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: โฟกัสเกษตร: 'ตรุษจีน'ปิดด่าน สุ่มเสี่ยงสินค้าตกค้าง



นายภัตชญ์ หมื่นแจ้ง รองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ด้านนำเข้าของจีนที่จะปิดทำการในช่วงระหว่างวันที่ 31 มกราคม-6 กุมภาพันธ์ 2565 มีจำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านตงซิง ด้านไห่ยว้อกวน ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีการจำกัดจำนวนรถเข้าวันละประมาณ 80-100 คัน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และด้านรถไฟผิงเสียง จะปิดรับการยื่นสำแดงนำเข้าผลไม้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2565

หลังจากที่เปิดให้นำเข้าในเดือนมกราคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ตามมาตรการเปิด 14 วัน และปิด 14 วัน เหลือเพียงด่านโมฮานที่ยังเปิดทำการอยู่ในช่วงวันดังกล่าว แต่จำกัดจำนวนรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้าด่านโมฮานวันละประมาณ 100 คัน และมีรถรอผ่านด่านจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินการอาจล่าช้าเนื่องจากผู้ประกอบการที่รับยื่นสำแดงสินค้าบางส่วนหยุดช่วงเทศกาลตรุษจีน

“ในช่วงนี้ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ควรชะลอการผ่านเส้นทางบกจากเวียดนามเข้าจีนและใช้เส้นทางขนส่งทางอื่นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงสินค้าตกค้างและผ่านด่านไม่ทันก่อนช่วงหยุดเทศกาลตรุษจีน แม้ว่าด่านโมฮานจะไม่ได้ปิดช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ปริมาณรถขนส่งสินค้าฝั่งบ่อเต็นที่รอผ่านเข้าจีนที่ด่านโมฮานมีจำนวนมาก และการดำเนินงานช่วงเทศกาลตรุษจีนอาจมีความล่าช้า ผู้ประกอบการจึงควรประสานงานกับผู้ให้บริการขนส่งอย่างใกล้ชิดก่อนการส่งออก นอกจากนี้ การขนส่งผลไม้ในเส้นทางบกเข้าจีนยังคงมีความเสี่ยงทั้งระยะเวลาในการรอผ่านด่าน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจีน จึงขอกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการที่สินค้าจะถูกทำลายหากจีนตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อโควิดบนผลไม้หรือบรรจุภัณฑ์” นายภัตชญ์ กล่าว

วว. จับมือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน

โซไซตี้

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ **สำเร็จ แสงภู่วงค์** อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามความร่วมมือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โอกาสนี้ **ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต** รองผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และ **ดร.พัชตรา มณีสินธุ์** รองผู้อำนวยการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติ ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี โดยมุ่งหวังร่วมกันพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในผลการวิเคราะห์ทดสอบทั้งในประเทศและจะก่อให้เกิดคุณภาพการต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ผู้ว่าการ วว. ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวว่า วว. ให้ความสำคัญกับการวิจัยพัฒนาและบรรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ



ดร.พัชตรา มณีสินธุ์ รองผู้อำนวยการบริการอุตสาหกรรม วว.

เทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วว. มีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ที่ผ่านมา วว. และพันธมิตร คือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการฝนหลวงบนอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง”



ลงนามความร่วมมือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: สดส์ปดาด้า/-

วันที่: เสาร์ 29 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14884

Col.Inch: 99.86

Ad Value: 89,874

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 269,622

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โซไซตี้: วว. จับมือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ...



ศ.(วิจัย) ดร.ชุตินา อี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.



สำเร็จ แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

สำหรับปี 2565 วว. และกรมฝนหลวง และการบินเกษตรได้ประสานความร่วมมือภายใต้ โครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน โดยทั้งสองหน่วยงานจะนำ องค์ความรู้มาพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝน จากการปฏิบัติการ ฝนหลวงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดย วว. พร้อมนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ ดำเนินการให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น เวลามากกว่า 20 ปี มาร่วมจัดทำระบบมาตรฐานห้อง ปฏิบัติการเคมีและให้คำปรึกษาในการจัดทำระบบ มาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

“ความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานมีระยะเวลา 1 ปี มุ่งหวังร่วมกันที่จะนำไปสู่การร่วมพัฒนาห้อง ปฏิบัติการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับ ในผลการวิเคราะห์ทดสอบทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ อันจะส่งผลให้การควบคุมคุณภาพ น้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและครบวงจร ซึ่งจะก่อให้เกิด คุณูปการต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว



ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำเร็จ แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีภารกิจในการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดฝน ไนปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่การเกษตรและป่าไม้ ทั่วประเทศ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและ อ่างเก็บน้ำที่สำคัญ ตลอดจนบรรเทาภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า หมอกควัน และพายุลูกเห็บ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: สุดสัปดาห์/-

วันที่: เสาร์ 29 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14884

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 99.86

Ad Value: 89,874

PRValue (x3): 269,622

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โซไซตี้: วว. จับมือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการ...

ให้ได้อย่างทันท่วงที ถูกที่ ถูกเวลาและตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา ด้านข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้น้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตรว่าเป็นน้ำฝนที่มีความปลอดภัยไม่ต่างจากน้ำฝนธรรมชาติ

“ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำฝน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคน้ำฝนที่ได้จากการปฏิบัติการฝนหลวง นอกจากนี้ในอนาคตห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังสามารถขยายขีดความสามารถเพื่อรองรับการวิเคราะห์คุณภาพสารฝนหลวง ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ” อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รับคำแนะนำปรึกษา และรับบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว. ติดต่อได้ที่ โทร.02-5779000 โทรสาร 02-5779009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล tistr@tistr.or.th Line@TISTR

โพลตรุษจีนของแพง-คนไหว้เจ้าลดลง

จับจ่ายต่ำสุดรอบ 11 ปี ไม่มีเงิน-เที่ยวประหยัด

โพลตรุษจีนโดยหอการค้าชี้คนไหว้เจ้าลดลงเหลือ 38.1% น้อยกว่าปีที่แล้ว ไม่ไปเที่ยว 77.1% กลุ่มที่ไปก็ไม่ค้างคืน อ่านต่อหน้า 12

● ขອງแพง ต่อจากหน้า 1

ระบุพิษหมูแพงทำให้ออกมาใช้จ่ายช่วงตรุษจีนลดลง คาดเงินสะพัดไม่เกิน 4 หมื่นล้าน ต่ำสุดรอบ 11 ปี จับตาคณราชได้ต่ำกว่า 2 หมื่นแบกหน้าท่วม เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่า 2.50% และรัฐออกมาตรการเติมเงินกระตุ้นใช้จ่ายช่วงไตรมาส 2 สมาคมส่งเสริมเลี้ยงไก่จากรัฐคุมราคาไก่สุ่มแพงแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ชี้ต้นตอมาจากต้นทุนการผลิตเพิ่ม ทั้งข้าวโพด กากถั่วเหลือง น้ำมัน ไม่ใช่ผู้ประกอบการจยขึ้นราคา

พาณิชย์ผนึก 4 ห้างดัง ขายไก่ไหว้เจ้า 189 บาท ถึง 30 ม.ก. เตรียมไว้แสนตัว ประจวบฯ แจงคุมอหิวาต์หมู 2 อำเภอได้แล้ว

■ นายกฯ ใจสัปดาห์ลด

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์สินค้าราคาแพง และสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่เพิ่มสูงจากสภาพอากาศ ผ่นตกต่อเนื่อง โดย

กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบต็อกปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่กักตุนสินค้า ทำให้ราคาปาล์ม น้ำมันทั้งระบบและส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคโลกเป็นวงกว้าง โดยล่าสุด ดำรวจร่วมบูรณาการกับพาณิชย์จังหวัด จัดชุดตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบต็อกปาล์ม น้ำมัน โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ โรงกลั่นน้ำมัน ปาล์มบริสุทธิ์ ตลอดจนคลังน้ำมันปาล์มฯ โดยจะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นอกจากนั้น นายกฯ ติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการเรื่องการป้องกัน ควบคุม และกำจัด โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (แอฟเอสเอฟ) ตามที่กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่สำรวจปริมาณซากสุกรในห้องเย็นทั่วประเทศอย่างเข้มงวด ระหว่างวันที่ 20-25 ม.ค. จำนวน 773 แห่งตรวจพบซากสุกรสะสม จำนวน 18,727,824.545 กิโลกรัม



🏠 รับตรุษจีน - ไอคอนสยามร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน จัดนางเอกสาว ญาญ่า อุรัสยา แปลงโฉมเป็นนางพญาสิงหธรา ประดับเพชร 338 กระติ๋ มูลค่ากว่า 100 ล้าน ร่วมฉลองตรุษจีน ที่ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม กทม. เมื่อวันที่ 27 ม.ค.

■ พณ.ขายไก่ไหว้เจ้า 189 บ.

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวในการเปิดงาน “พาณิชย์ตรุษจีน รับผิดชอบต่อปี 2565” ณ ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ว่า ได้นำกรมการค้าภายในร่วมกับห้างสรรพสินค้าสำคัญ 4 แห่งประกอบด้วยท็อปส์ แม็คโคร โลตัส และ บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศรวม 710 สาขา ร่วมมือกันจำหน่ายไก่ต้มสุกพร้อมไหว้เจ้าในราคาพิเศษ 189 บาท ราคาเดียวกัน สำหรับไก่ขนาด 1.4-1.7 กิโลกรัม ตั้งแต่ วันที่ 27-30 ม.ค. รับเทศกาลตรุษจีน

สำหรับโครงการนี้ เบื้องต้นจะมีไก่ 100,000 ตัว ที่แม็คโคร 20,000 ตัว โลตัส 40,000 ตัว บิ๊กซี 30,000 ตัว และท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์ 10,000 ตัว ซึ่งหากไม่พอห้างยินดีเข้ามาเติมเพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเพื่อประกอบพิธีในช่วงนี้

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า ได้แจ้งถึงการดำเนินการคุมราคาไก่สดด้วยว่า กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้ประชุมร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ผู้ประกอบการ โรงชำแหละ และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งได้ขอยุติว่าจะคุมราคาไก่เป็นหน้าฟาร์มกิโลกรัมละไม่เกิน 40 บาท โดยพณ. จับมือร่วมกับ 3 ห้างได้แก่ โลตัส แม็คโคร บิ๊กซี 563 สาขา ในการจำหน่ายไก่สดราคาพิเศษ โดยกำหนดราคาดังนี้

ไก่สดทั้งตัวไม่เกิน 60-65 บาท น่องติดสะโพกซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดขาย 60-65 บาท เช่นเดียวกัน น่องแยก สะโพกแยกขายไม่เกิน กิโลละ 65-70 บาท เนื่องจากมีค่าแรงเพิ่มเข้ามาด้วย ส่วนอกไก่ขาย 70 ไม่เกิน 75 บาท เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นราคาจำหน่ายตลอดช่วงระยะเวลาที่เงินค่าอาหารจะคลี่คลาย

■ ย้ำตรึง 5 หมวดสินค้า

สำหรับสินค้าอื่นๆ พณ.ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอย่างดีและตรึงราคาไว้ได้ 5 หมวดสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 1.เครื่องใช้ไฟฟ้า 2.น้ำอัดลม 3.เบห้หมี่สำเร็จรูป 4.ซอสปรุงรสรวมทั้งซีอิ้ว และ 5.อาหารสด ได้แก่ ไก่ ไช้ โดยไก่ละไม่เกิน 2.90 บาท ทำให้ไข่เบอร์ 3 ราคาไม่เกิน 3.10 บาท นอกจากนี้ หมูราคาหน้าฟาร์มไม่เกินกิโลกรัมละ 100-110 บาท

ซึ่งขณะนี้ ตำรวจได้อยู่ที่ 104 บาทและมีแนวโน้มจะลดลงเมื่อหมูเข้าสู่ระบบมากขึ้น

ส่วนราคาของเนื้อสุกรและสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน นายจรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้ราคาเริ่มทรงตัวและลดลงแล้วในหลายพื้นที่ โดยได้เร่งติดตามทางสถิติ ทั้งกรมการค้าภายใน และพณ. ซึ่งเกิดจากการที่หลายฝ่ายในคณะรัฐบาลได้ช่วยกันหลายกระทรวง โดยตอนนี้อยู่บริหารจัดการอยู่ ซึ่งได้ให้นโยบายกรมการค้าภายในว่าให้ดำเนินการเท่าที่จำเป็นไปก่อน เช่น กรณีที่สินค้ามีราคาสูงขึ้นนั้น จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงตลาดเพื่อดึงราคาให้ลดลง หรือจะมีผู้บริโภคจำนวนหนึ่งที่ยังรับราคาที่สูงไม่ได้ก็ต้องเข้าไปแทรกแซง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีเซฟซี๊ดส์ได้นำเสนอเมนูเด็ดที่ใช้ไก่ทุกส่วน อาทิ คัมชูเปอร์ขาไก่และปีกไก่ ออกไก่เส้นทอดกรอบ เนื้ออกคั่วกลิ้ง ลาบไก่เทวดา และเครื่องในผัดกะเพรา รวม 20 เมนูจากเนื้อไก่

■ ดึงคุมราคาไก่แต่ไม่ตรงจุด

ส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีมติยกระดับการควบคุมราคาสินค้าเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะราคาเนื้อไก่ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงราคานเนื้อหมูแพงและขาดตลาดนั้น

ดร.ฉวีวรรณ กำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือฉวีวรรณ ผู้ส่งออกเนื้อไก่ไทยรายใหญ่ 1 ใน 5 ของไทย กล่าวว่า เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด และไม่พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเรื่องราคาอาหารสัตว์และวัตถุดิบต่างๆ ทั้งข้าวโพด กากถั่ว รวมทั้งน้ำมันในการผลิตอาหารสัตว์ที่ขยับราคาสูงขึ้นถึง 50% แล้ว

เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนที่สมาคมเสนอให้รัฐลดภาษีวัตถุดิบอาหารสัตว์นำเข้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะข้าวโพดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญกลับไม่ได้รับการใส่ใจ

■ ภาคผลิตแจ้งข้อ

ขณะนี้ก็มีเกษตรกรและผู้ประกอบการโทรศัพท์มาสอบถามในเรื่องนี้กันมาก กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ ต้องเข้ามาดูข้อเท็จจริงเรื่องต้นทุนการผลิตจะทำให้รู้ว่าวันนี้ประเทศไทยสินค้าแพงทุกชนิด

ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการจะฉวยโอกาสขึ้นราคากันเอง แต่เป็นเพราะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่เจอเรื่องโควิด-19 ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของบางบริษัทขาดทุนถึงหลักพันล้านแล้ว หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น กลุ่มนักศึกษาที่จบใหม่ต้องหางานทำ เด็กที่ยังเรียนอยู่ต้องออกมาฝึกงาน ซึ่งกลุ่มนี้พร้อม แต่ละปีปรับนักศึกษาเหล่านี้เข้าทำงานในโรงงานแปรรูป โรงเชือดที่ต้องใช้นักศึกษาทั้งสายวิศวกรรม และสายบัญชีรวมทั้งสายงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยมากถึง 200 คน แต่หากสุดท้ายเราเดินธุรกิจไม่ได้แล้วเด็กๆ ฝึกงานจะมีแหล่งเรียนรู้จากที่ไหน

ในปี 2565 นี้ประเทศไทยจะยังต้องเจอปัญหาทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วง หากรัฐไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ เชื่อว่าจะเกิดปัญหาแน่เพราะเม็ดเงินในประเทศไม่มีแล้วเช่นเดียวกับทั่วโลก โดยเฉพาะราคาน้ำมันแพงที่เป็นปัจจัยสำคัญในทุกภาคการผลิต

■ คนไหว้เจ้าลดเหลือ 38.1%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงผลสำรวจทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีนและความเห็นต่อประเด็นต่างๆ ในปัจจุบัน ว่า จากการสำรวจระหว่างวันที่ 17-24 ม.ค.2565 กลุ่มตัวอย่าง 1,250 ตัวอย่างทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 61.9% ไม่ไหว้เจ้า ส่วน 38.1% ไหว้ ซึ่งลดลงจากปี 2564 ที่ไหว้ 41.9% และจากการสำรวจเฉพาะในกลุ่มของคนที่ไหว้เจ้ามีถึง 77.1% ไม่เดินทางท่องเที่ยว ส่วนกลุ่มที่ไป 22.9% ไปเข้าเย็นกลับ 11.8% ค้างคืน 11.1% โดยในปีก่อนไปมีเพียง 8.5% ส่วนการวางแผนท่องเที่ยวในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 36.3% ระบุว่าใช้เวลา 2-5 วัน ออกเดินทางวันที่ 1 หรือ 2 ก.พ.

ส่วนค่าใช้จ่าย สถานที่แหล่งซื้อของเช่นไหว้ 60.4% คือ ตลาดสด รองลงมาคือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ผ่านออนไลน์ รูปแบบของการซื้อ รับสินค้าสำหรับของเช่นไหว้ 95.2% ไปรับด้วยตนเอง นอกนั้นใช้บริการเดลิเวอรี่ รูปแบบการชำระส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินสด รองลงมาคือบัตรเครดิต และโอนเงิน โดยคาดว่าจะมีเงินสะพัด

39,627.79 ล้านบาท โดยเป็นการคิดลบต่อเนื่องมาจากราคาตั้งแต่ 2563

สำหรับสิ่งที่เป็นห่วงในช่วงเทศกาลตรุษจีนคือ การขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นในช่วงเทศกาล ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวแพงขึ้น ความปลอดภัยของบ้านพักในช่วงที่ไปค้างที่อื่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนประเด็นการขึ้นราคาของหมูกระทะต่อการใช้จ่ายในช่วงเวลาต่างๆ อย่างไร ในช่วงเทศกาลกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ 42.3% ตอบว่ามูลค่าลดลง และ 64.4% ตอบว่าปริมาณลดลง ในช่วงปกติ 32.3% ตอบว่ามูลค่าลดลง 54.7% ตอบว่าปริมาณลดลง

■ ตก.ขยายตัวต่ำกว่า 2.50%

ส่วนการแพร่ระบาดของโอมิครอนมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายอย่างไร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 55.7% ระบุว่าปริมาณการใช้จ่ายเท่าเดิม ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 54.5% ระบุว่ามูลค่าเท่าเดิม ส่วนที่บอกว่ามูลค่าลดลงนั้น ระบุว่าสิ่งของที่คาดว่าจะใช้ลดลงคือ ของใช้ฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้า มือถือ เครื่องสำอาง แบรินดีเนม กินข้าวนอกบ้าน ท่องเที่ยว เสียชื้อชื้อ และ ระบุว่าการแพร่ระบาดของโอมิครอนมีผลต่อการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย 59.3% ระบุว่าไม่ไหว้ ส่วน 54.9% ยังไหว้ โดยที่ยังไปไหว้ส่วนใหญ่จะเลือกไปสถานที่ใกล้บ้าน หรือสถานที่ไม่มีการแพร่ระบาด

สถานภาพหนี้ครัวเรือน ในปัจจุบันเทียบกับปีก่อน 38.7% ระบุว่าเพิ่มขึ้น หนี้เท่าเดิม 38.4% หนี้ลดลง 22.9% และพบว่าผู้ที่มีรายได้น้อยจะมีหนี้มากกว่ารายได้ คือต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน 43.5% รายได้ 5,000-10,000 บาท 39.2% รายได้ 10,001-20,000 บาท 15.7% และในกลุ่มคนเหล่านี้ยังพบว่าส่วนใหญ่มีหนี้พอๆ กับรายได้ ส่วนผลจากภาระหนี้สินในปีปัจจุบันผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท 34.8% ระบุว่า ทำให้ความเป็นอยู่แย่ลงมาก แย่ลง 39.1% รายได้ 5,000-10,000 บาทตอบว่าให้ความเป็นอยู่แย่ลงมาก 27.2% แย่ลง 29.6%

ส่วนความทนทานต่อภาระหนี้กรณียังไม่มีรายได้เพิ่มเข้ามาเป็นปกตินั้น ทนได้ 1-6 เดือน 13.7%, 6-12 เดือน 46.4%, 1-2 ปี 19.4%, 2 ปีขึ้นไป 20.5% ส่วนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 49.0% ระบุว่า จะขยายตัวต่ำกว่า 2.50%

นอกจากนี้ ยังได้สำรวจทัศนคติของ

ผู้ประกอบการในช่วงเทศกาลตรุษจีน 620 ตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ 47.4% เห็นว่าคึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา และการระบาดของโอมิครอน 59.1% ระบุว่ากระทบโดย 76.6% ระบุว่าทำให้มูลค่าลดลง รวมทั้ง 84.2% ระบุว่าจำนวนชิ้นที่จับจ่ายก็ลดลง รวมทั้ง 42.0% คาดว่าในช่วงนี้ผู้บริโภคจะใช้จ่ายลดลง 46.1% ก็คาดว่าจำนวนชิ้นที่ซื้อก็ลดลงด้วย มูลค่าการซื้อโดยรวมในปีนี้เทียบกับปีก่อน แบ่งตามประเภทร้านค้าคือ ร้านเครื่องสำอาง ไหว้เจ้าส่วนใหญ่ ร้านเปิด ไก่ หมู (สด) ร้านเปิด ไก่ ปลา หมู (ต้มสำเร็จ) ร้านขนมสำหรับไหว้ ร้านผลไม้ส่วนใหญ่กว่า 40% ต่างระบุว่า การซื้อโดยรวมลดลงทั้งมูลค่าและปริมาณ และส่วนใหญ่ร้านค้าก็ระบุว่ามีสาเหตุมาจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น และผู้ประกอบการ 73.4% คาดว่าปีนี้จะขยายตัวทางเศรษฐกิจจะต่ำกว่า 2.50%

■ ยอดใช้จ่ายหดเหลือ 4 หมื่นล.

“ศูนย์พยากรณ์ฯ สรุปได้ว่าตรุษจีนปีนี้ไม่ค่อยคึกคักเพราะมีเงินสะพัดเพียง 3.6 หมื่นล้านบาทเท่านั้นแม้ว่าคนจะเริ่มปรับตัวจากการระบาดของโควิด ได้แล้วแต่ราคาสินค้ากลับแพงขึ้นและประชาชนมีความกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและปากท้อง ทำให้มูลค่าการใช้จ่ายของปีนี้ลดลงต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาทเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี และที่น่าจับตามองคือการที่รายได้น้อยของประชาชนที่ลดลงส่งผลทำให้เป็นหนี้และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท” นายชนนวรรธน์กล่าว

รัฐบาลยังจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเติมเงินลงไปในกระเป๋าของประชาชน เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงที่สถานการณ์ราคาสินค้าราคาแพง และรัฐบาลจำเป็นต้องดูแลควบคุมโควิด-19 ให้ได้ในช่วงไตรมาสแรกๆ ของปี เพื่อที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจให้ทันตัวเต็มที่ได้อีกตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ร่วมกับการใช้มาตรการที่มีการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจต่างๆ

ศูนย์พยากรณ์ฯ มองว่า เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3.5% อย่างไรก็ดีตาม ยังคงมีความเป็นห่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับค่าขนส่งที่ยังคงมีราคาสูงและมีผลกับการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก และจากการที่ไอเอ็มเอฟได้มีการประเมินเศรษฐกิจของโลกปีนี้จะขยายตัวลดลง

จากประมาณการเดิม 4.9% เหลือ 4.4% เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวลดลงจาก 5% เหลือ 4% เศรษฐกิจจีนเติบโตต่ำกว่า 5% และราคาน้ำมันในตลาดโลกอาจขยับตัวอยู่ที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นปัจจัยที่น่าจะมีผลกับความกังวลเพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทในภาพรวมรวมถึงการค้าของประเทศไทยด้วยจึงต้องมีการจับตาเป็นพิเศษอีกด้วย

■ กฟผ.ปรับบริหาร-ลดต้นทุน

ด้านน.ส.จิราพร ศิริคำ รองผู้อำนวยการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.ปรับแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงใหม่ โดยเลื่อนแผนการปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 ที่มีกำหนดปลดออกจากระบบผลิตไฟฟ้าในวันที่ 1 ม.ค.2565 เนื่องจากหมดอายุการใช้งานออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 รวมระยะเวลาประมาณ 1 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศลงได้ และคาดว่าจะการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8 ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงกำลังผลิตประมาณ 2,160 ล้านหน่วย เทียบเท่ากับการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ประมาณ 15,330 ล้านลูกบาศก์ฟุต สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลงได้ถึงประมาณ 12,200 ล้านบาท

นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงของ โรงไฟฟ้าบางปะกงและ โรงไฟฟ้าเอกชนในภาคตะวันตกให้มาใช้ใช้น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซล แทนการใช้ก๊าซธรรมชาติระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.2564 เพื่อลดการนำเข้าแอลเอ็นจีคิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ประมาณ 1,235 ล้านหน่วย เทียบเท่ากับการใช้แอลเอ็นจี 7,839 ล้านลูกบาศก์ฟุต ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลงได้ถึง 2,600 ล้านบาท โดยภาพรวมสามารถช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ถึง 14,800 ล้านบาท ทั้งนี้ กฟผ.แบกรับต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซในค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) แทนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2564 ไปก่อนเป็นการชั่วคราวอีกประมาณ 36,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กฟผ. ยังเตรียมพร้อมแผนรองรับอื่นๆ เช่น การปรับแผนการผลิตไฟฟ้าจาก โรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศให้สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์และแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (เอสพีพี) ประเภทพลังงานหมุนเวียน เพิ่มเติม

จากสัญญาเดิม พร้อมทั้งจัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามข้อมูลราคาเชื้อเพลิงแต่ละประเภทและพิจารณาเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแอลเอ็นจีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วิกฤตพลังงานในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

■ กมธ.มินแฉข้อมูลหมู-ผู้เลี้ยง

ที่รัฐสภา นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ (กมธ.) การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างกมธ.เกษตรฯ และกมธ.พาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาถึงกรณีโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และกรณีหมูราคาแพง ว่า กรมปศุสัตว์ได้ให้ข้อมูลว่า สุกรที่ได้รับความเสียหายมี 3 แสนกว่าตัว ขณะที่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายมีจำนวน 9,746 ราย โดยโรคระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2565 จึงสงสัยเรื่องจำนวนสุกรที่เข้าโรงฆ่าสัตว์กับจำนวนที่เลี้ยงใหม่เหตุใดถึงไม่สมดุลกัน ซาคกันเป็นแสนตัว จำนวนผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่เคยมีกว่า 1.8 แสนราย เหตุใดจึงเหลือเพียง 7 หมื่นราย หากระบุว่าโรคระบาดอหิวาต์ในสุกรเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา แปลว่าต้องเกิดมาระยะหนึ่งแล้วใช่หรือไม่ เมื่อการชี้แจงข้อมูลยังมีความสับสน กมธ.เกษตรฯ และกมธ.พาณิชย์ จึงจะนัดหารือร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้าอีกครั้ง

■ ตลาดโคราช-กาฬสินธุ์เจียบ

ส่วนบรรยากาศการจำหน่ายสินค้ารับเทศกาลตรุษจีน ในพื้นที่ต่างๆ ที่ตลาดท่าไทร เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา น.ส.วิไลลักษณ์ คำเมือง แม่ค้าร้านปลาทองตลาดท่าไทร เปิดเผยว่า ตรุษจีนปีนี้นักคนไทยเชื้อสายจีนได้ทยอยมาซื้อสินค้าไหว้เจ้ากันล่วงหน้า เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงความแออัดที่มีภาวะเสี่ยงต่อเชื้อโรค ภาพรวมราคาสินค้าได้ปรับราคาขึ้น เช่น กระดาษไหว้เจ้าที่ใช้มาก

ที่สุดแพงขึ้น 5-10 บาท แม้ว่าลูกค้ายังจับจ่ายซื้อสินค้าแต่ละประเภทปริมาณลงพอสมควร

ส่วนการขายชุดที่ไหว้ ร้านค้าจำหน่ายเสื้อผ้าบริเวณทางแยกถนนจันทร์ พบไม่คึกคักเท่าที่ควร ยอดขายน้อยกว่าปีที่ผ่านมากสาเหตุทั้งวิกฤตโควิดและเศรษฐกิจซบเซา ที่จ.กาฬสินธุ์ นางวีระพรรณ อิ่มเอิบ อายุ 62 ปี เจ้าของร้านสินค้าไหว้เจ้า กล่าวว่า ผลจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดขายลดต่ำกว่าปีก่อนๆ มาก ส่วนของการขายสินค้าไหว้เจ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ คาดหวังว่าใกล้ถึงวันตรุษจีนบรรยากาศการค้าขายน่าจะมีความคึกคักมากขึ้น

■ หมูสงขลาเริ่มลดราคา

ที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่า อ.เมือง จ.สงขลา นางสุนันทา ภูมิวิทยา วัย 43 ปี แม่ค้าเลี้ยงหมูตลาดทรัพย์สินพลาซ่า กล่าวว่า หมูหน้าฟาร์มปรับลงมา 6 บาท หมูสามชั้นจากราคากิโลกรัมละ 220 บาท เหลือ ก.ก. 210 บาท หมูติดมันและหมูเนื้อแดงลดเหลือ 160 บาท ในช่วงตรุษจีนคาดว่าหมูน่าจะไม่มีขึ้นราคาอีก เพราะรัฐบาลเข้ามาควบคุมราคาแล้ว และแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นไปแล้ว

■ ประจวบฯ แฉคุมอหิวาต์หมู

ด้านนายชัชวาลย์ บัญชาภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากกรณีตรวจพบการระบาดของโรคอหิวาต์ในฟาร์มสุกร 3 แห่งใน อ.เมือง และอ.ทับสะแก มีการทำลายซากสุกร 117 ตัว ต่อมามีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว 20 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.2565 เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสุกรในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ล่าสุดยืนยันว่ายังไม่มีการพบหมูในพื้นที่อื่นติดเชื้อเพิ่ม พร้อมแจ้งนายอำเภอประสานกับเจ้าหน้าที่ตำบล หมู่บ้าน ตรวจสอบไม่ให้เกิดการผิดพลาดหมยตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ 2558

'อนุทิน' แจงปลดล็อกกัญชา กม.ใหม่เล็กเป็นยาเสพติด อีก120วันไร้ปัญหาตีความ

'มัญญา' สั่งเตรียมมาตรการ
รองรับปลดล็อกกัญชา-กัญชง จัด
พ.ร.บ.กักพืช ปิดทางนำเข้าเมล็ด
พันธุ์-ช่อดอก เสรี (อ่านต่อหน้า 15)

ปลดล็อกกัญชา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม น.ส.มัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชาและกัญชงพ้นจากยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ยกเว้นสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงซึ่งเป็นพืชในสกุลแคนนาบิส ตั้งแต่ 0.2% โดยน้ำหนักยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีข้อกังวลในหลายประเด็น จึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเตรียมความพร้อมจัดทำมาตรการรองรับทุกข้อกังวลก่อนที่จะมีมติดังกล่าวออกมา

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในประเด็นที่เป็นข้อกังวลเรื่องความพร้อมของเกษตรกรและพันธุ์พืชสกุลกัญชาที่จะใช้ปลูกนั้น การดำเนินงานที่ผ่านมารวมวิชาการเกษตรได้รวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์พื้นเมืองของไทย และพันธุ์การค้าจากต่างประเทศรวม 87 แหล่งปลูก จำนวน 39 พันธุ์ ซึ่งกรมพร้อมที่จะผลิตต้นพันธุ์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปปลูกได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ กรมได้จัดทำคู่มือการปลูกพืชสกุลกัญชาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและครอบคลุมในทุกมิติเผยแพร่ไปสู่เกษตรกรแล้ว และยังได้ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินจัดทำแผนที่ความเหมาะสมการปลูกพืชสกุลกัญชาในแปลงปลูกของประเทศไทยด้วย

นายพิเชษฐกล่าวว่า กรมยังสนับสนุนการนำพันธุ์กัญชา กัญชงมาแจ้งขึ้นทะเบียนพันธุ์ โดยปัจจุบันมีพันธุ์กัญชาที่ได้หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรแล้วจำนวน 5 พันธุ์ คือ อีสระ 01 ทาง

กระทรวงสาธารณสุข (ส.ส.) นพ.เทวัญธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ หลังบอร์ด ป.ป.ส. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. ... (ยส.5) ปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติด ว่า ประกาศยส.5 ฉบับดังกล่าวระบุให้เฉพาะสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่มีปริมาณสารที่เอชซี (THC) มากกว่าร้อยละ 0.2 ยังเป็นยาเสพติด ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ที่ทางภาคการเมืองได้ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร นั้นก็จะกำหนดกฎหมายควบคุมการใช้กัญชา หลังจากประกาศ ยส.5 มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นการควบคุมในการใช้ระดับอุตสาหกรรม หากนำ THC ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย แต่หากเป็นการใช้ในครัวเรือนเพื่อดูแลสุขภาพผู้ที่ปลูกกัญชาต้องไปจดทะเบียนกับส่วนจังหวัด เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นายพิเชษฐกล่าวว่า สำหรับข้อกังวลเรื่องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และช่อดอก พืชสกุลกัญชาจากต่างประเทศได้อย่างเสรีนั้น กรมมีมาตรการทางกฎหมายที่กำกับดูแลการนำเข้าคือ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 โดยกระทรวงเกษตรฯสามารถประกาศให้พืชสกุลกัญชาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามได้ หากวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วพบว่าประเทศต้นทางมีศัตรูพืชที่ร้ายแรง ซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการนำเข้าสิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร แจ้งนำเข้าที่ด่านพร้อมแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมาด้วย รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการที่กำหนด พร้อมกับยังต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชาและกัญชงเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมการนำเข้า ส่งออก ขาย และรวบรวมจะต้องขออนุญาต และต้องไม่ใช่พืชตัดแปลงพันธุกรรม

ที่กระทรวงสาธารณสุข (ส.ส.) นพ.เทวัญธานีรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและทางเลือกให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ หลังบอร์ด ป.ป.ส. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. ... (ยส.5) ปลดล็อกกัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติด ว่า ประกาศยส.5 ฉบับดังกล่าวระบุให้เฉพาะสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่มีปริมาณสารที่เอชซี (THC) มากกว่าร้อยละ 0.2 ยังเป็นยาเสพติด ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ที่ทางภาคการเมืองได้ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร นั้นก็จะกำหนดกฎหมายควบคุมการใช้กัญชา หลังจากประกาศ ยส.5 มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นการควบคุมในการใช้ระดับอุตสาหกรรม หากนำ THC ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์จะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย แต่หากเป็นการใช้ในครัวเรือนเพื่อดูแลสุขภาพผู้ที่ปลูกกัญชาต้องไปจดทะเบียนกับส่วนจังหวัด เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

“ต้องย้ำว่าสารสกัดจาก THC มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท แต่ก็ช่วยลดปวด ทำให้นอนหลับ ลดคลื่นไส้อาเจียน ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้มากขึ้น ทั้งนี้ THC มีหลายตัว เช่น THCA ไม่มีฤทธิ์หลอนประสาท แต่ตัวที่หลอนประสาทคือ THA ที่ถูกความร้อน เช่น การสูบ ซึ่งเราไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุนให้ใครทำแบบนั้น ฉะนั้น ความผิดอยู่ที่สาร ไม่ใช่กัญชาทั้งต้น” นพ.เทวัญกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลว่า ประชาชนที่ใช้กัญชาในครัวเรือนจะนำช่อดอกที่มีสาร THC สูงไปใช้ในทางที่ผิด นพ.เทวัญกล่าวว่า สาร THC สูงจะอยู่ในช่อดอก แต่ส่วนอื่นของกัญชาก็มีตำมาก โดยภูมิปัญญาไทยก็มีระบุการใช้ช่อดอกเพื่อรักษาสุขภาพ เป็นตำรับยาแผนไทยหลายตำรับ ด้วยการใช้ช่อดอกมาต้มเป็นผง ผสม

สมุนไพรรื่น ดังนั้น การใช้ในครัวเรือน การต้ม
ใบ รากกัญชา จะมีสาร THC ไม่ถึง ร้อยละ 0.2

นพ.เทวัญกล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมี
ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ประมาณร้อยละ
1-1.2 หรือราว 1 ล้านราย หลายคนอยากใช้
กัญชา คนป่วยกลุ่มนี้ยังรอการใช้สมุนไพรรักษา
รักษาสุขภาพ แต่ในกลุ่มที่เอาไปใช้ในทางที่ผิด
ก็มีอยู่แล้ว ซึ่งกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเสพติดยา
เสพติดอื่นอยู่แล้ว เป็นปัญหาทางพันธุกรรม
ด้วยส่วนหนึ่ง เช่นเดียวกับกาเฟอีนในกาแฟ
ที่มีข้อมูลทางการแพทย์ สหรัฐอเมริกา พบ
ว่ากัญชามีพิษใกล้เคียงกับกาเฟอีน แต่น้อย
กว่าเหล้าและบุหรี่ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ เรามี
กฎหมายอื่นควบคุม ดังนั้น กัญชาเองก็ต้องมี
การ พ.ร.บ.ควบคุม

เมื่อถามว่าจะป้องกันการปลูกในครัวเรือน
เขาช่อดอกไปใช้แบบผิดๆ อย่างไร นพ.เทวัญ
กล่าวว่า ต้องยั่วว่าตามกฎหมายการปลูกใน
ครัวเรือน ต้องจัดแจ้ง ซึ่งการใช้ในทางผิดก็มี
เพียงคนกลุ่มเดียว เช่นเดียวกับ อย. กำหนด
ว่า อาหารที่มีผสมกัญชา ต้องมีปริมาณ THC
ไม่เกินเท่าไร รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่ใช้ใน
ครัวเรือนเป็นเพียงครั้งคราว ทั้งนี้ หากจัดแจ้ง
แล้วทำผิด ก็ต้องมีบทลงโทษตามกฎหมาย เช่น
บุหรี่ ที่ห้ามสูบในพื้นที่สาธารณะ

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
มีการพิจารณาระงับการถอดถอนนายศุภชัย ใจ
สมุทร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
(ภท.) ยื่นกระทู้ถามนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขว่า เรื่องเหตุผลของการปลดกัญชา
ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5
ประชาชนมั่นใจได้อย่างไรว่า จะไม่ถูกจับกุม
ดำเนินคดี

โดยนายอนุทินชี้แจงว่า มีความจำเป็นที่
ต้องปลดชื่อของกัญชา และกัญชงออกจาก
ความเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เราทำไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ที่

สำคัญนี่คือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในข้อ 4
จากทั้งหมด 12 ข้อ เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป็นช่องทางการสร้างรายได้แก่ประชาชน แต่
ต้องมีการเข้าไปควบคุมดูแล เพื่อไม่ให้เกิด
ผลเสียต่อสังคม ตามนโยบายกัญชาเสรี
ทางการแพทย์ เนื่องจากปัจจุบันมีการตีความ
เป็น 2 ทาง ทางที่หนึ่งเชื่อว่า กัญชาไม่ใช่ยา
เสพติด เนื่องจากประมวลกฎหมายยาเสพติด
ปี 2564 มีผลบังคับใช้แล้ว แต่อีกด้านหนึ่ง
ตีความว่ากัญชาเป็นยาเสพติด โดยไปยกเอา
กฎหมายอื่นๆ มาเทียบเคียง การตีความยังเกิด
ขึ้น ดังนั้น จำเป็นต้องปิดช่องการตีความนี้ด้วย
การเสนอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ออกมา และ
ได้ยื่นต่อสภาเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา

นายอนุทินกล่าวว่า การมีเงื่อนไขให้
ประกาศกำหนดชื่อยาเสพติด มีผลบังคับใช้
ใน 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพราะต้องการสร้างกลไกควบคุมการใช้กัญชา
กัญชง และเพื่อไม่ให้มีการตีความทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ไปจนถึงการจับกุม ที่
สร้างความสับสนอีกต่อไป รายละเอียดทั้งหมด
จะอยู่ใน พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่จะกำหนด
ให้ กัญชา กัญชง เป็นพืชสมุนไพรรักษา
ที่นำมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ มี
สาระสำคัญคือ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเป็น
รูปธรรม ให้ใช้ปลูกเพื่อรักษาตนเอง ต้องมี
มาตรการกำกับดูแล การจัดแจ้ง การอนุญาต
ต้องมีการกำกับใช้ในกลุ่มเสี่ยง การใช้ต้องเป็น
ไปตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับ
ข้อตกลงนานาชาติ มีกฎหมายเพื่อควบคุม
การนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ยา อาหาร เครื่อง
สำอาง จะเห็นว่ากัญชามีประโยชน์ในทุกมิติทั้ง
เศรษฐกิจและการแพทย์ สามารถปลูกใช้ได้
ในครัวเรือน จะทำให้กัญชา กัญชง เกิดประโยชน์
กับคนไทย จะไม่ปล่อยให้เอามาใช้ในทางทำให้
เกิดโทษ เราจะทำให้กัญชาเป็นทางเลือกด้าน
การแพทย์และเศรษฐกิจสำหรับคนไทย